

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3331**/UBND-KGVX
V/v triển khai công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Đắk Lắk, ngày **17** tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Kết luận số 904-KL/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới (gửi kèm văn bản), UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Theo phân loại nguy cơ dịch bệnh của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Đắk Lắk được xếp vào các tỉnh có nguy cơ thấp. Tuy vậy, Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân số đông và tiếp giáp với Khánh Hòa là địa phương có nguy cơ cao. Để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Covid-19 cấp tỉnh) và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của đơn vị, địa phương mình; đề cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy hiệu quả 4 tại chỗ (Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ) bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Kiên định các chiến lược đã đề ra: Ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định, bảo đảm sự ổn định căn bản, lâu dài về việc làm và an sinh xã hội.

Phòng chống dịch với mục tiêu bao trùm: kiểm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế các trường hợp tử vong, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch với kinh tế - xã hội; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch có thể kéo dài.